

QUYNH PHỤ

Kinh tế bứt phá

Với quyết tâm đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế, các cấp chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và người dân cùng vào cuộc, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Quỳnh Phụ có mức tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu vượt so với kế hoạch.



Công ty TNHH Sợi dệt Hương Sen Comfort (cụm công nghiệp Đông Hải, Quỳnh Phụ) đầu tư hệ thống máy móc hiện đại, đồng bộ để giảm sức lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm.

9 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất của huyện Quỳnh Phụ ước đạt 15.936,2 tỷ đồng, đạt 69,01% kế hoạch năm, tăng 8,42% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 2.675 tỷ đồng, tăng 2,94%; công nghiệp, xây dựng ước đạt 10.910,3 tỷ đồng, tăng 9,92%; thương mại, dịch vụ ước đạt 2.350,9 tỷ đồng, tăng 8,12% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng thu ngân sách lũy kế toàn huyện ước thực hiện 1.808,4 tỷ đồng, tăng 191,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Đông chí Nguyễn Tiến Quyển, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Để đạt kết quả như trên, ngay từ đầu năm, huyện đã ban hành nhiều kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, huy động khối đại đoàn kết toàn dân triển khai thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, trong đó chú trọng công tác giải phóng mặt bằng, huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông để thu hút các nhà đầu tư.

Cụm công nghiệp Quý Ninh thuộc địa phận 2 xã

An Quý và An Ninh có tổng diện tích 75ha, đến nay việc giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 thuận lợi, nhà đầu tư đang khẩn trương đầu tư hạ tầng thiết yếu và đã có một số nhà đầu tư thứ cấp đến tìm hiểu, thực hiện các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư. Công ty TNHH Sunrise Spinning Việt Nam chi nhánh Thái Bình (cụm công nghiệp Quý Ninh) là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, thành lập tháng 11/2021, chuyên về lĩnh vực sản xuất, gia công và thương mại dệt may. Đến nay, nhà máy

của Công ty đang trong giai đoạn lắp đặt thiết bị, vận hành và sản xuất thử, phần đầu đến đầu tháng 12/2022 sẽ đưa vào vận hành giai đoạn 1. Mục tiêu của Công ty sẽ tạo giá trị sản lượng mỗi năm 120 triệu USD. Hiện tại Công ty có gần 100 cán bộ, công nhân lao động. Sau khi đầu tư sản xuất toàn diện sẽ bảo đảm việc làm thường xuyên cho 600 lao động. Hiện thu nhập của người lao động đạt bình quân 6,5 triệu đồng/người/tháng. Ông Ma Qiang Qiang, Giám đốc Công ty chia sẻ: Dù mới thành lập song Công ty đã có những thành công bước đầu. Để có được kết quả như vậy, ngoài sự đoàn kết, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công nhân lao động, Công ty luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện về các thủ tục hành chính của huyện và địa phương. Đây sẽ là động lực để Công ty yên tâm đầu tư phát triển.

Cùng với xây dựng hạ tầng để thu hút đầu tư, một trong những điểm nhấn của Quỳnh Phụ từ đầu năm đến nay là phong trào người dân tự nguyện hiến đất làm đường giao thông. Nhờ có cách làm mới, sáng tạo, phong trào lan tỏa khắp các địa phương, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Đến nay, toàn huyện có 16 tuyến đường ở 30 xã, thị trấn với 3.286 hộ đồng thuận, tự nguyện hiến 277.975m² đất cho nhà nước không đòi lại, tổng trị giá đất hiến trên 405,63 tỷ đồng. Trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, đến nay toàn huyện đã có 4 xã được UBND tỉnh công nhận, hết năm 2022 phấn đấu có thêm 3 xã được công nhận.

Để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, hoàn thành và vượt kế hoạch các mục tiêu phát triển kinh tế - xã

hội đã đề ra, theo đồng chí Nguyễn Tiến Quyển, Chủ tịch UBND huyện, từ nay đến cuối năm Quỳnh Phụ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, bảo đảm vừa bảo vệ an toàn sức khỏe nhân dân vừa tập trung thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 20/1/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa phương. Tập trung quy hoạch và xây dựng hạ tầng các khu dân cư để đầu tư quyền sử dụng đất, huy động nguồn lực đầu tư thực hiện các dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới theo hướng giữ vững chuẩn, nâng cao chất lượng. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị số 08-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 116/KH-UBND của UBND tỉnh và Thông báo kết luận số 220 của Ban Thường vụ Huyện ủy nhằm tạo sự đồng thuận và tự nguyện của nhân dân cùng góp quyền sử dụng đất thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh, của huyện.

NGUYỄN CƯỜNG

THÁI THỤY
Tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Huyện Thái Thụy vừa triển khai kế hoạch tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) trên địa bàn huyện.

Theo kế hoạch, các ngành chức năng của huyện sẽ tiến hành kiểm tra các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC theo quy định tại phụ lục I, ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Nội dung kiểm tra tập trung vào trách nhiệm PCCC và CNCH của người đứng đầu cơ quan, tổ chức; điều kiện an toàn PCCC và CNCH đối với cơ sở gồm: hồ sơ theo dõi, quản lý về PCCC và CNCH; việc duy trì các yêu cầu về đường giao thông dành cho xe chữa cháy, khoảng cách an toàn và nguồn nước chữa cháy; mặt bằng, công năng sử dụng; giải pháp ngăn cháy lan, giải pháp thoát nạn; trang bị và duy trì hoạt động của hệ thống, thiết bị PCCC và CNCH, các hệ thống kỹ thuật khác có liên quan; quản lý và sử dụng hệ thống điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt, hóa chất dễ cháy, nổ; hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành. Đối với loại hình cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke cần tập trung kiểm tra về đường, lối thoát nạn, chống tụ khói, ngăn cháy lan, nhất là việc sử dụng vật liệu trang trí nội thất, cách âm bảo đảm tính chịu lửa; lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động và kết nối liên động để tự ngắt điện của dàn âm thanh tại các phòng hát khi có tín hiệu báo cháy.

Thông qua đợt tổng rà soát, kiểm tra nhằm thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, của cơ quan quản lý, cơ quan, tổ chức, cơ sở và người dân trong công tác PCCC và CNCH. Kết hợp tổng rà soát, kiểm tra với tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức, kỹ năng của người dân về PCCC; kiện toàn, củng cố lực lượng PCCC cơ sở.

TRẦN TUẤN

KIẾN XƯƠNG
Thực hiện cưỡng chế thu hồi đất

UBND huyện Kiến Xương vừa tổ chức cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghiệp (CCN) Trung Nê. Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN sau đó cho các doanh nghiệp thuê đất.

Theo đó, UBND huyện Kiến Xương đã triển khai cưỡng chế thực hiện thu hồi đất nông nghiệp của 8 hộ dân trên địa bàn xã Quang Trung và thị trấn Kiến Xương với tổng diện tích 4.644m². Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng mọi tình huống, công tác phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, phân công nhiệm vụ cụ thể, cùng với tinh thần trách nhiệm cao của các đơn vị, lực lượng tham gia, buổi cưỡng chế đã diễn ra bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện tham gia. Công tác cưỡng chế được thực hiện theo đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Ngay sau khi cưỡng chế, Hội đồng Giải phóng mặt bằng huyện Kiến Xương đã ban giao mặt bằng cho chủ đầu tư để thực hiện dự án đúng tiến độ đề ra.

Được biết, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN Trung Nê được thực hiện từ năm 2018 đến nay đã hoàn thiện san lấp mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật ở phạm vi 23ha và đã thu hút được 2 nhà đầu tư FDI chuyên về sản xuất giày thể thao trên diện tích 15ha vào đầu tư. Đây là CCN có quy mô, triển vọng lớn ở Kiến Xương, dự kiến sau khi hoàn thành hạ tầng kỹ thuật sẽ thu hút từ 8 - 10 doanh nghiệp vào đầu tư, tạo việc làm cho khoảng 10.000 lao động nông thôn.

THU THỦY

TÂN LÊ
Khai thác tiềm năng vùng đất bãi



Anh Trần Xuân Tâm, xã Tân Lê áp dụng phương thức thụ phấn bằng ong cho dưa lưới để giảm nhân công lao động.

Những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp trên vùng đất bãi ven sông ở xã Tân Lê (Hưng Hà) có sự đổi thay nhanh chóng. Bên cạnh những cây trồng truyền thống, một số mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đang được hình thành, tạo hướng mới trong phát triển kinh tế.

8 năm cây dưa lưới bên rặng với vùng đất này cũng là từng ấy thời gian anh Trần Xuân Tâm, thôn Tân Hòa, xã Tân Lê dành trọn thời gian chăm chút cho từng gốc dưa và tìm hướng mở rộng diện tích. Từ 430m² ban đầu, đến nay diện tích trồng dưa của anh Tâm tăng lên 7.000m² với 3 nhà màng hiện đại. Vườn dưa áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt công nghệ Israel. Đây là hệ thống tưới nước tự động, phân bón được hòa sẵn trong nước giúp giảm chi phí nhân công.

Điều đặc biệt là anh không xuống giống dưa cùng một lúc mà sử dụng phương pháp trồng gối vụ. Bởi thế, trang trại luôn có sản phẩm cung cấp cho thị trường. Trung bình mỗi năm anh Tâm thu về gần 40 tấn quả với giá bán khoảng 35.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, anh thu lợi nhuận trên 500 triệu đồng. Khởi nghiệp từ một cây trồng hoàn toàn mới với cách làm rất khác biệt trên vùng đất bãi màu mỡ, anh Tâm đã mở ra một hướng đi mới trong phát triển nông nghiệp ở địa phương. Anh tâm sự: Năm 2016, tôi bắt đầu khởi nghiệp trồng dưa lưới công nghệ cao, lúc đó ở miền Bắc có rất ít mô hình triển khai. Tôi thấy đây là cơ hội lớn nên đã quyết định đầu tư. Vụ dưa đầu tiên thất bại nhưng cũng từ thất bại đó đã giúp tôi có kinh nghiệm sản xuất ở những vụ sau. Đầu tư nông nghiệp công nghệ cao chi phí ban đầu

gia đình còn tận dụng được thân và lá cây làm thức ăn cho gia súc. Bình quân mỗi sào ngô thu 2,5 - 2,8 tạ, cao gấp nhiều lần cây trồng khác nên bà con yên tâm canh tác.

Hiện nay, xã Tân Lê có 175ha trồng ngô, đậu tương, vừng; các cây ăn quả và phát triển trang trại, gia trại chăn nuôi tổng hợp. Mỗi năm, từ vùng đất bãi này, các hộ dân có thu nhập hàng trăm triệu đồng, chiếm 20% giá trị sản xuất nông nghiệp của xã. Ông Trần Ngọc Võ, Giám đốc HTX DVNN xã cho biết: Trong những năm qua, vùng bãi ven sông thực sự là mảnh đất màu mỡ góp phần tạo ra giá trị kinh tế lớn cho người dân địa phương. Nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả, thực hiện công thức luân canh tăng vụ, vùng bãi ven sông trở thành vùng kinh tế chủ lực, đa dạng cây trồng và loại hình sản xuất, giúp hàng trăm người dân bám đất, bám bãi phát triển kinh tế. Để khai thác lợi thế, tranh thủ các nguồn lực để đưa vùng đất bãi phát triển tương xứng với tiềm năng vốn có, xã Tân Lê thường xuyên vận động bà con đưa vào trồng thử nghiệm nhiều loại cây trồng mới, nâng suất và chất lượng, nhờ đó kinh tế của xã phát triển khá ổn định, đời sống nhân dân đổi thay từng ngày.

Khai thác tiềm năng vùng đất bãi ven sông của người dân xã Tân Lê là tin hiệu đáng mừng; đặc biệt, khi diện tích đất nông nghiệp đang dần bị thu hẹp thì phát triển kinh tế từ vùng đất bãi sẽ là lời giải cho phát triển kinh tế nông nghiệp ở các địa phương ven sông.

THANH THỦY

Thiết thực kiểm chế tai nạn giao thông (TNGT), thời gian qua, các cơ quan chức năng của tỉnh đã tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hữu hiệu, trong đó nỗ lực xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông (ATGT), qua đó góp phần bảo đảm trật tự ATGT, kéo giảm TNGT và kéo dài tuổi thọ công trình đường bộ.

Tập trung huy động các nguồn lực, những năm qua, hệ thống giao thông trong tỉnh đã được đầu tư đồng bộ, đúng cấp kỹ thuật. Tuy nhiên, nhiều tuyến đường có mật độ giao thông lớn, nhiều vị trí mật đường, cầu, các nút giao hẹp, hạn chế tầm nhìn tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT, dần hình thành các điểm đen và điểm tiềm ẩn TNGT. Trước thực trạng đó, Sở Giao thông Vận tải đã tăng cường phối hợp với các sở, ngành chức năng của tỉnh và UBND các huyện, thành phố rà soát, để xuất giải pháp xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm có nguy cơ cao xảy ra TNGT.

Xử lý các điểm đen tiềm ẩn tai nạn giao thông

giao này đã giảm rõ rệt. Ông Lại Đức Gia, xã Tân Hòa (Vũ Thư) cho biết: Từ khi lực lượng chức năng lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại khu vực này, người tham gia giao thông chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn mỗi khi qua đường.

Được Tổng cục Đường bộ Việt Nam ủy quyền quản lý trên 151km/4 tuyến quốc lộ, UBND tỉnh giao quản lý trên 340km đường tỉnh, Sở Giao thông Vận tải đã đơn độc các địa phương, đơn vị quản lý đường bộ tập trung triển khai công tác bảo đảm giao thông, rà soát các điều kiện ATGT tại các nút giao, các đoạn tuyến, khu vực có nguy cơ ùn tắc giao thông, các điểm đen TNGT... Đến nay đã thi công hoàn thành và đưa vào khai thác 6 công trình

sửa chữa, hiện đang triển khai thi công 7 công trình, trong đó có 1 công trình xử lý điểm đen trên quốc lộ 37B; đã sửa chữa gần 3.700m² mặt đường cao su, ổ gà; trên 1.600 cọc tiêu, biển báo hiệu; sửa chữa và lắp mới 3 cụm đèn tín hiệu giao thông; sơn sửa gần 10.600m² vạch kẻ đường; cắt cỏ, bịt lề với tổng chiều dài khoảng 2.250km. Hiện Sở vừa tiếp nhận hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư giao cắt giữa quốc lộ 10 đoạn Km89+500 với đường trục xã Minh Quang (Vũ Thư).

Ông Bùi Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải cho biết: Để kịp thời xử lý tình trạng mất ATGT tại các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT, Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan thống kê chính xác thực trạng các vị trí để kịp thời báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam và UBND tỉnh cho chủ trương sửa chữa, khắc phục đối với các tuyến đường theo phân cấp quản lý nhằm bảo đảm nhu cầu đi lại an toàn của người dân. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước về quản lý, bảo trì đường bộ; chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị quản lý đường bộ tăng cường phối hợp với các địa phương có quốc lộ, tỉnh lộ đi qua, đẩy mạnh công tác tuần đường, tuần kiểm nghiệm tấc, thường xuyên, qua đó kịp thời phát hiện những vi phạm công trình đường bộ, hành lang an toàn đường bộ để xử lý.

NGUYỄN THỜI



Ngã tư giao quốc lộ 10 đoạn Km89+500 với đường trục xã Minh Quang (Vũ Thư) đã được lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông.